

สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๒. นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๓. นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
๔. นางนันทวัน ออไอศุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ
๕. นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ
๖. นางมาลี วิจิตรโสภานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๗. นายอภิวัฒน์ มีลาภ หัวหน้าส่วนสารสนเทศ
๘. นางสาวกนกพร ปัญญาชาติรักษ์ นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๙. นางสาวธัญลักษณ์ เตี้ยวย่อง นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน	<p>งบประมาณปี ๒๕๖๑</p> <p>สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">๑. งบบุคลากร จัดสรรตามบัญชีถือจ่ายไว้ที่ส่วนกลาง๒. งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าพัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ๓. งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ <p>โดยได้ออนให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ร้อยละ ๖๐ เพื่อใช้ดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนร้อยละ ๔๐ จะโอนให้ในงวดที่ ๒ ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑</p> <p>กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ ครม. คือในไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่าย ๓๓% ไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่าย ๒๓% และ ไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่าย ๒๒% ไตรมาสที่ ๔ เบิกจ่าย ๒๒%</p> <p>การรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ให้รายงานผ่านระบบ e-report</p>

ประเด็น	ข้อสรุป
	<p>การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดใช้จ่ายงบประมาณตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จก่อน หากมีเงินเหลือจ่ายจึงจะสามารถขอเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมอื่นได้โดยดำเนินการตามระเบียบ</p>
<p>แผนงาน โครงการ ปี ๒๕๖๑</p>	<p>งานอำนวยการ</p> <p>๑. การจัดทำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด</p> <p>๑.๒ กิจกรรมประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล และระดับอำเภอ</p> <p>๒. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (ค่าเช่าสำนักงาน เฉพาะบางสำนักงานที่ต้องเสียค่าเช่า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ฯ)</p> <p>งานโครงการ</p> <p>๑. โครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล กำหนดเป้าหมายไว้ที่ ๘๘๘ ตำบล โดยให้แต่ละจังหวัดกำหนดพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนา เมื่อได้พื้นที่เป้าหมายแล้วให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผล และส่งเสริมกิจการพิเศษ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เป็นการต่อยอดจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเลือกกลุ่มจากการจัดทำแผนในปี ๒๕๕๙และ๒๕๖๐ ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์การเกษตรฯ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>๒. โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ</p>
<p>เรื่องบุคลากร</p>	<p>การเปิดรับสมัครสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับปฏิบัติการในพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปิดรับทั้งบุคคลภายนอก และเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง/พนักงานจ้างเหมาของสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ และสำนักงานสภาจังหวัดได้มีโอกาสสอบคัดเลือก - ระดับหัวหน้าสำนักงาน จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ - ระดับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย จะเริ่มรับสมัครช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑
<p>เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร</p>	<p>ให้แต่ละสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรในทุกระดับ เพื่อการเลือกตั้งอันอาจจะมีขึ้นในปี ๒๕๖๒ โดยสำนักงานเกษตรกรจังหวัดใดที่ยังไม่ได้ส่งผลการดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ให้เร่งส่งมายังสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยด่วน</p>

นายเสน่ห์ วิชัยวงศ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การบูรณาการงาน	<p>๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>๑.๑ อบรมเกษตรกร เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งมีจุดอบรมทั้ง ๖ ภาค โดยเริ่มต้นอบรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เริ่มที่จังหวัดตรัง และเวียนไปจนครบทั้ง ๖ ภาค รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมีหน้าที่ประสานให้เกษตรกรเข้าร่วมอบรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลเรื่องงบประมาณทั้งหมด</p> <p>๑.๒ พัฒนากลุ่ม SME เกษตร เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินงาน ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระบุนความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ประกอบการ SME เกษตร และส่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์จะดำเนินการอบรมตามความต้องการของกลุ่ม SME นั้น</p>

ผอ.นันทวัน ออไอศูรย์ สำนักกิจการสภาและวิชาการ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
ตัวชี้วัดปี ๒๕๖๑	ตัวชี้วัดปี ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรอเสนอคณะกรรมการพนักงานพิจารณา เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจะประกาศให้ทุกจังหวัดทราบ

ผอ.ภาสันต์ นุพาสันต์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การเลือกตั้งในปี ๒๕๖๒	<p>๑. ทะเบียนเกษตรกร ได้มีการปิดการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรยังส่งไม่ครบทุกจังหวัด จึงขอความร่วมมือจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งทะเบียนเกษตรกร ให้เร่งส่งมายังสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ</p> <p>๒. ทะเบียนองค์กรเกษตรกร ไม่มีการปิดการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร กรณีผู้แทนองค์กรเกษตรกรจะมีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งได้ ต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หากมีองค์กรเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ให้ส่งรายงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ</p>
การขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะจัดเตรียมคู่มือและแนวทางในการขับเคลื่อนบูรณาการงาน ส่งให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต่อไป สำหรับตัวอย่างโครงการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร ได้ส่งเมล์ ให้กับทุกจังหวัดแล้ว

ผอ.ปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ สำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
การปรับเปลี่ยนแผนโครงการที่ได้วางแผนไว้	หลังจากทำแผนและดำเนินงานตามแผนแล้ว ๘ เดือน ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต้องดำเนินงานติดตามและประเมินผล แล้วถึงจะปรับเปลี่ยนแผนโครงการได้ตามหนังสือที่แจ้งไป

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ	<p>๑. การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ให้รวมไปถึงคณะผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านด้วยหรือไม่</p> <p>ตอบ การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ให้รวมไปถึงคณะผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านด้วย</p> <p>๒. กรณีจังหวัดที่มีงบประมาณคงเหลือปี ๖๐ สามารถดำเนินการโอนคืนให้สภ. ได้เลยหรือไม่</p> <p>ตอบ สามารถโอนคืนได้เลย</p> <p>๓. การประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย สภาเกษตรกรระดับตำบลอำเภอ สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมได้หรือไม่</p> <p>ตอบ ไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมได้</p> <p>๔. งบประมาณไตรมาสที่ ๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ ๓๓ หมายถึงงบประมาณในการจัดประชุมสภาด้วยหรือไม่</p> <p>ตอบ รวมด้วย</p> <p>๖. มีโครงการอื่นที่จะดำเนินงานก่อนโครงการที่ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดให้ สามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาใช้ก่อนได้หรือไม่</p> <p>ตอบ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะต้องทำโครงการหลักที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อน หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ จึงจะสามารถขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมอื่นได้</p> <p>๗. การจัดซื้อจัดจ้างเมื่อผ่านมติของสภาเกษตรกรจังหวัดแล้ว ต้องทำเรื่องขอประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหรือไม่</p>
---------	--

	<p>ตอบ ไม่ต้อง</p> <p>๙. การขอพระราชทานเครื่องราชฯ สำหรับพนักงานที่เข้าหลักเกณฑ์ สามารถทำได้เลยหรือไม่</p> <p>ตอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กำลังแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการขอเครื่องราชฯ เพื่อให้เอื้อต่อหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑๐. ระดับปฏิบัติการ จะมีการเลื่อนขั้นเป็นชำนาญการ หรืออาวุโส บ้างไหม</p> <p>ตอบ มีในระเบียบและหลักเกณฑ์อยู่แล้ว</p>
--	--

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นายอภิวัฒน์ มีลาภ
หัวหน้าส่วนสารสนเทศ

นายภาสันต์ นุพาสันต์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม